

โครงการ จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมน้ำอ้อย จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ออกประชาคมในระดับหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึง ๑๑ ตำบลหนองแวง นำโดย นายก้อน ยืนยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับฟังปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



๑ ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗ ซึ่งแผนพัฒนามาจากการเสนอความคิดเห็นความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยตรง

๒ สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบล โดย นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแวง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ในการนำมาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๓ ผลของการมีส่วนร่วม

การที่จะนำแผนงานโครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ ดังนั้น แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร ที่ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ และโครงการมาจากพี่น้องประชาชนโดยตรง มีส่วนร่วมสูงสุดในการเสนอความเห็นชอบในการพัฒนาท้องถิ่น

๔ การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้นำผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยประชาชนมีส่วนร่วมและเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยตรง